



การเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังผู้ป่วยกลุ่มอาการระบบทางเดินหายใจรุนแรง  
(Severe Acute Respiratory Syndrome : SARs) จากเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น.

๑. สถานการณ์ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ สาธารณรัฐประชาชนจีนรายงานสถานการณ์จำนวนผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ จำนวน ๒๕๘ คน มีผู้เสียชีวิตแล้ว ๖ ราย มีอาการรุนแรงวิกฤต ๑๒ ราย อาการป่วยรุนแรง ๕๑ ราย รักษาตัวในโรงพยาบาลแล้ว ๑๖๔ ราย อาการดีขึ้นออกจากโรงพยาบาลแล้ว ๒๕ ราย พบผู้สัมผัสอยู่ระหว่างการเฝ้าสังเกต จำนวน ๙๘๘ ราย จบการติดตามอาการ ๗๓๙ ราย ส่วนใหญ่มีประวัติเกี่ยวข้องกับ South China Seafood Wholesale Market นอกจากนี้ได้ประกาศแล้วว่าเชื้อนี้สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้

นอกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้ว ยังพบว่ามีผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ในประเทศฮ่องกง ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลี เนปาล นอกจากนี้พบว่าผู้ป่วยที่เข้าข่ายอาการโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ในประเทศเวียดนามและไต้หวัน

ภายในประเทศไทย กรมควบคุมโรคได้มีการเฝ้าระวังคัดกรองผู้โดยสารจากเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่และท่าอากาศยานภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ ๓- ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒๓ เที่ยวบิน รวมจำนวน ๑๙,๔๘๐ ราย พบผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้ตามนิยามสะสม ๓๘ ราย โดย ๒๐ รายคัดกรองได้ที่สนามบิน และเป็นผู้ป่วยที่มีอาการเข้าตามนิยามไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลเอง ๑๘ ราย ไม่พบผู้ป่วยอาการรุนแรง ผู้ป่วยอาการดีขึ้นและได้กลับบ้านแล้วจำนวน ๒๗ ราย และรักษาตัวในโรงพยาบาล ๑๑ ราย พบผู้ป่วยยืนยันเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ๒ ราย

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มีการคัดกรองที่สนามบินหัวหิน โดยคัดกรองในเที่ยวบินตรงจากกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย จำนวนสะสม ๑,๕๐๕ ราย ไม่พบผู้ป่วย

๒. รายงานความเสียหาย/ผลกระทบ ไม่มี

๓. การดำเนินการ นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณี การเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังผู้ป่วยกลุ่มอาการระบบทางเดินหายใจรุนแรง (Severe Acute Respiratory Syndrome : SARs) จากเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน ได้มีการดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข ตั้งแต่วันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อติดตามสถานการณ์ และ

๓.๒ กำหนดแนวทางการดำเนินการหากพบผู้ป่วยสงสัย SARs โดยให้หน่วยบริการสาธารณสุข หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ และ

๓.๓ วางแนวทางการสื่อสารความเสี่ยงในกรณีนี้ ให้กับเจ้าหน้าที่ ประชาชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเชื้อ โดยเน้นให้ตระหนักถึงอันตรายของการระบาดมากกว่าการทำให้ตื่นตระหนก และ

๓.๔ สสำรวจและเตรียมความพร้อมของเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ อุปกรณ์สำคัญในการควบคุมเชื้อ ของหน่วยบริการทุกแห่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ

๓.๕ กำหนดให้ทุกโรงพยาบาลมีการซักซ้อมแผนการควบคุมโรค หากพบผู้ป่วยสงสัย SARs ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมถึงแผนการส่งต่อ และแผนการทำลายเชื้อที่อาจแพร่ระบาด

๓.๖ รายงานการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังผู้ป่วยกลุ่มอาการระบบทางเดินหายใจรุนแรง (Severe Acute Respiratory Syndrome : SARs) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทราบ

นอกจากการดำเนินงานที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อเฝ้าระวังการระบาดแล้ว การปฏิบัติตนเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อก็เป็นสิ่งสำคัญ หลักการ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และเมื่อมีไอ จามให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง” เป็นสิ่งที่ควรกระทำอยู่เสมอ หรือหากพบว่ามิใช่ มีอาการคล้ายเป็นหวัด ควรสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อจำเป็นต้องเดินทางไปในที่สาธารณะเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ นอกจากนี้หากพบผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง คือ เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน หรือประเทศที่พบผู้ป่วยแล้วภายใน ๑๔ วัน แล้วมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หอบเหนื่อย ให้แจ้งเจ้าหน้าที่หรือแนะนำให้ไปพบแพทย์ เพื่อตรวจสอบอาการอย่างละเอียดต่อไป

ผู้รายงาน นายเลิศเชาว์ สุทธาพานิช  
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร ๐๘๖-๓๓๙๙๒๕๕